



# อนุฯ ด้านสื่อสารมวลชนฯ วุฒิสภา พิจารณาการแก้ไขกฎหมายของ กสทช. และกรณีการบาดเจ็บของสื่อมวลชนระหว่างการประท้วง การประชุม เอเปค 2022

คณะอนุกรรมการด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ แนะนำการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของ กสทช. ควรสอดคล้องต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ เป็นสำคัญ และกำชับการทำ ความตกลงร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วงการประชุมของตำรวจและสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ควรกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อการรับทราบข้อมูลโดยทั่วถึง



นายจตุรงค์ เสริมสุข รองประธานคณะอนุกรรมการ



นายไตรลจน์ นามะรัตน์ อนุกรรมการ



นางสาวรวรรณ จตุรพิพร อนุกรรมการ



นายชวรงค์ สัมปิทนพานี อนุกรรมการ



นางสาวกวีนิภา คงคราน อนุกรรมการ



นายสุระ เทษภะกะสี อนุกรรมการ



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันพิษฐยา สังขาศิลป์ อนุกรรมการ



นายปรเทพ สุจริตกุล อนุกรรมการ



นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ



นางสาวสุภาวดี ศรีประทุม อนุกรรมการและเลขานุการ



ดร.พิบอร์ นาคสอมภพ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพ ด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี ดร.พิบอร์ นาคสอมภพ ประธานคณะอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระพิจารณาที่สำคัญ ๒ เรื่อง คือ

วาระการพิจารณาศึกษา พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์พ.ศ. ๒๕๕๑ ในประเด็นมาตรา ๑๐ การแบ่งประเภทของใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ โดยเชิญ คณะผู้บริหาร กสทช. เข้าให้ข้อมูล

ผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ให้

ข้อมูลว่า ปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของปีถัดไป โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเรื่องวิทยุทดลองออกอากาศ รวมทั้งผลักดันให้มีการออกใบอนุญาตวิทยุดิจิทัลควบคู่ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์การพิจารณาใบอนุญาต เพื่อให้สามารถรองรับการประกอบกิจการได้ภายในปี ๒๕๖๘ อีกด้วย

คณะอนุกรรมการ ให้ความเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายของ กสทช. ควรสอดคล้องต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๖๐ เป็นสำคัญ

ที่ประชุมจึงมีมติ ให้นายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลความเห็น เตรียมประกอบการสัมมนาในรูปแบบ Focus Group ต่อไป

### ผู้มาให้ข้อมูล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. (กตป.)



พลเอก สายันท์ สวัสดิ์ศรี นรรณกรติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ด้านกิจการกระจายเสียง

### สำนักงาน กสทช.



นายสมบัติ สลาพบะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเลขานุการ กสทช.



นางสาวจจรรย์ เจตนิย์ ผู้อำนวยการส่วนวิทยุธุรกิจ ๑



นางสาวมณีนันท์ กำจรกิจการ ผู้ช่วยเลขานุการ รักษาการกองรองเลขาธิการ กสทช.



นางสาวณพร สัตร์กุลศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนวิทยุสาธารณะ และชุมชน

วาระการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงจากกรณีสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมในช่วงการประชุม APEC 2022 โดยเชิญผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล มาให้ข้อมูล

ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้ข้อมูลว่า ในประเด็นหลักปฏิบัติต่อสื่อมวลชนที่จะเข้าไปทำข่าวในเหตุการณ์การชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับสื่อมวลชนทุกครั้ง ด้วยการขอให้สื่อมวลชนใส่ปลอกแขนแสดงสถานะสื่อมวลชน โดยองค์การวิชาชีพด้านสื่อมวลชนเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรื่องปลอกแขนเอง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกัน ส่วนกรณีที่ระบุว่า มีผู้สื่อข่าวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์การชุมนุมนั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสื่อมวลชนจริงหรือไม่ สังกัดองค์กรใด และได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งไว้หรือไม่

คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ควรจัดทำข้อตกลงและทำความเข้าใจร่วมกันทุกครั้ง รวมทั้งจะต้องจัดทำเอกสารข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้ดำเนินการเผยแพร่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทราบโดยทั่วกัน

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติ มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ไปจัดทำเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้มาให้ข้อมูล

กองบัญชาการตำรวจนครบาล



พันตำรวจตรี พิกิต์ อุทัยธรร  
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล



พันตำรวจเอก ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว  
ผู้กำกับการฝ่ายอาชญากรรม &  
กองบังคับการอำนวยการ  
กองบัญชาการตำรวจนครบาล



พันตำรวจเอก พิกิต์ สุทธิกุล  
รองผู้บังคับการสายตรวจและ  
ปฏิบัติการพิเศษ